



## โครงการ ผ้าบังสุกุล-จีวร จากขวดพลาสติกรีไซเคิล ที่मा



โครงการ “ผ้าบังสุกุล-จีวร จากขวดพลาสติกรีไซเคิล”

เป็นโครงการของวัดจากแดง รับผิดชอบขวดพลาสติก

ที่ใช่แล้วทิ้งไปรีไซเคิล เป็นผ้าบังสุกุล-จีวร โดยใช้เทคโนโลยี Upcycling แปรรูป  
ขยะเป็นเส้นใยรีไซเคิล เพื่อนำไปถักทอผสมกับเส้นใย Polyester Rayon เส้นใยฝ้าย  
และเส้นใย โพลีเอสเตอร์ ซิงค์ แอนตี้แบคทีเรีย (Polyester Zinc Antibacterial)  
ที่ช่วยป้องกันแบคทีเรีย ลดกลิ่นอับ มีความนุ่ม ระบายอากาศได้ดี สวมใส่สบาย  
เหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทย

อีกหนึ่งโครงการ “แยกขวด สู้ภัยโควิด” วัดจากแดง รับผิดชอบขวดพลาสติกที่ใช่แล้ว ทำชุด PPE สำหรับพระสงฆ์  
ใช้ปฏิบัติศาสนกิจ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แต่เดิมทางวัดจะนำขวดที่ได้รับบริจาค นำมารีไซเคิลทำเป็นผ้าฝืน ให้  
ชาวชุมชนจิตอาสาตัดเย็บเป็นชุดผ้าไตรจีวรให้แก่พระสงฆ์ได้สวมใส่ ในขณะที่เกิดการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส  
(COVID-19) เกิดการติดเชื้อและทำให้มีเสียชีวิตจำนวนมาก วัดต่าง ๆ รับผิดชอบผู้เสียชีวิตจากโควิด จำเป็นจะต้องมีความ  
ปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัส ทางวัดจากแดง โดยพระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมมาลังกาโร ป.ธ.๖) เจ้าอาวาส  
วัดจากแดง จึงทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนกับพระสงฆ์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

บริษัทไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด มีนโยบายที่สอดคล้อง เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  
และการอนุรักษ์พลังงาน มีความมุ่งมั่นส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและร่วมกัน  
อนุรักษ์พลังงาน จึงมีแนวคิดเข้าร่วมการสนับสนุนโครงการ “ผ้าบังสุกุล-จีวร จากขวดพลาสติกรีไซเคิล” วัดจากแดง  
จ.สมุทรปราการ เป็นส่วนหนึ่งในการร่วม รักษโลก ลดขยะที่เกิดจากพลาสติก ลดโลกร้อน และยังเป็นการทำนุบำรุง  
พระพุทธศาสนา ส่งเสริมความใกล้ชิดในการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน โดยการร่วมทำบุญด้วยการบริจาคขวดพลาสติกที่ใช่แล้ว

### วัตถุประสงค์โครงการ :

1. ส่งเสริมการเรียนรู้การจัดการขยะแบบยั่งยืน
2. สร้างเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน
3. ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา หนึ่งในหลักการสามเส้าหลัก บ ว ร (บ้าน วัด ,โรงเรียน) ที่ยึดโยง คำจูน สัมพันธ์กันอย่าง  
สมดุลแก่คนในสังคมไทย โดยส่งเสริมความใกล้ชิดในการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน
4. ร่วมกันทำความดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564

# เปลี่ยน พลาสติก เป็น จีวร



หมายเหตุ : ขวดพลาสติกใส 15 ใบ = ผ้าจีวร 1 ผืน

ขวดพลาสติกใส 60 ใบ = ผ้าไตรจีวร 1 ชุด

(ข้อมูลดังกล่าวสำหรับขวดขนาด 1.5 ลิตร แต่รับบริจาคทุกขนาด)





ECONOWATT บริษัทไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด



โครงการ ผ้าบังสุกุล-จีวร จากขวดพลาสติกรีไซเคิล

เปลี่ยน

# พลาสติก เป็น จีวร



ขอเชิญร่วมบริจาคขวดน้ำพลาสติกใส PET เพื่อนำไปแปรรูปเป็นเส้นด้ายแล้วนำไปเย็บเป็นผ้าไตรจีวรนาโน

สามารถบริจาคได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

**สำหรับบุคคลภายนอก** สามารถร่วมบริจาคได้ที่ บริษัทไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด 320 หมู่ 1 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร : 035-440757-9  โลเคชั่น

**สำหรับพนักงานบริษัท** สามารถร่วมบริจาคได้ที่



ส่วนงานส่งเสริมคุณภาพและแผนกสโตร์

## วิธีคัดแยกขยะ ขวดพลาสติกเพื่อบริจาค

1. แยกฝา ตัดพลาสติกที่เป็นขอบรองฝาขวดรวมกันไว้ในถุงหนึ่ง
2. แยกฉลาก ป้ายยี่ห้อที่พันรอบขวด เอาไปรวมกันไว้อีกถุงหนึ่ง
3. แยกขวด บีบให้แบนราบ เพื่อให้สามารถบรรจุในถุงได้จำนวนมาก



พวกเราชาวไทยเอ็นฯ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์โลก ลดขยะที่เกิดจากพลาสติก ลดโลกร้อนกันนะครับ